

เลเบอร์ นิวส์ Labour News

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย

ฉบับที่ 2
ปีที่ 1
กันยายน - ตุลาคม
2557



1/8



ทีมไทยแลนด์

เดินทางประเทศไทย

คืนความเชื่อมั่น สินค้าประมงไทย

ทีมไทยแลนด์ออกรายการเดินทางประเทศไทย ตอนพิเศษคืนความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทย ระบุขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไทย พร้อมใช้มาตรการผลักดันร่วมเอกชนใช้ GLP ดูแลแรงงานทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ฟาร์มกุ้งทะเล และเรือประมง ส่วนการดำเนินคดีปัจจุบันพยายามอย่างจริงจังจนเกิดเป็นรูปธรรม ย้ำปัญหาความไม่มั่นคงของแรงงานประมงมีน้อยมาก ขณะที่กรมประมงเร่งผลักดันนโยบายรัฐให้เรือประมง 30 ต้นกอรสขึ้นปิด VMS ติดตามเรือ เตรียมปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูล ด้านเอกชนประมงชื่นชม คสช. - รัฐบาล ที่เห็นความสำคัญ ตั้งคณะกรรมการ. ดูแลอย่างบูรณาการ พร้อมร่วมภารกิจให้สำเร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.00น. รายการเดินทางประเทศไทย ออกอากาศเทปรายการตอนพิเศษ **“คืนความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทย”** ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนไทย/ทีมไทยแลนด์ ประกอบด้วย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รักษาการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กรมประมง และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยมีคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ดำเนินรายการ



นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
อธิบดีกรมยุโรป

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป กล่าวว่า “เราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาด้านการค้ามนุษย์ และขอเรียนว่าแรงงานต่างด้าวมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย อย่างไรก็ตามไทยมีความพยายามทำให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของไทยนอกจากนี้การดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เราเน้นการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านและการทำงานอย่างบูรณาการ โดยมีการกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละ แผนงาน อีกประเด็นที่กระทรวงแรงงาน

ของไทยผลักดันคือให้ภาคเอกชนดูแลแรงงานข้ามชาติให้เป็นอย่างดี ตามแนวปฏิบัติ Good Labour Practice : GLP ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ ที่ทำร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization : ILO นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้พยายามแก้ไขกฎกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานภาคประมงโดยเฉพาะ ผลักดันการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานเป็น 18 ปีบริบูรณ์

อ่านต่อหน้า 2

STOP

• Child Labour
• Forced Labour
• Human Trafficking

เดิหน้าประเทศไทย ต่อจากหน้า 1



พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
รักษาการราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

จัดวันหยุดไม่ให้มีการทำงานต่อเนื่อง กำหนดให้ทำสัญญาจ้างงานอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน และกำหนดให้นายจ้างต้องนำลูกจ้างมาแสดงตนที่ศูนย์แรงงานทุกปี มาตรการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้เราคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องแรงงานประมงได้”

พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รักษาการราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “การดำเนินคดีของไทย ปัจจุบันดำเนินคดีแบบครบวงจร ซึ่งนายหน้าที่กระทำความผิดส่วนใหญ่จะเป็นคนชาติเดียวกัน โดยจะนำพาเข้ามาหรือหลอกลวงพาเข้ามาสู่นายหน้าคนไทย และนำไปสู่กระบวนการใช้แรงงาน ส่วนการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องทางเพศมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องข่มขู่ สู้ตาย 30% จะเป็นเรื่อง

แรงงาน ซึ่งแรงงานประมงจะมีไม่มาก เรามีความพยายามอย่างจริงจังในการจับกุม สอบสวน ดำเนินคดี ส่งมาตรการและฟ้องศาล จนเป็นรูปธรรม”

เมื่อ คสช. ได้เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาโดยมีคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ หรือกนร. มาดูแล ซึ่งปัจจุบันส่งต่อไปฝ่ายบริหารของรัฐบาล และได้มีการแต่งตั้ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีการตั้งคณะอนุฯ กนร. โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมกันแก้ไข ในการจัดระเบียบแรงงานที่ถึงแม้จะหมดวาระไปเมื่อ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ในระหว่าง 11 ตุลาคม 2557 – 11 มีนาคม 2558 จะเข้าสู่กระบวนการทำทุกอย่างให้ถูกต้อง เข้าสู่ระบบทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)” พล.ต.อ. ชัชวาลย์ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านกรมประมง ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กล่าวว่า “ในส่วนการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practice : GLP มีการดำเนินการไปแล้ว 4 ส่วน ได้แก่ สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 178 แห่ง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล จะดำเนินการขยายไปอีก 100 แห่งในปีงบประมาณ 2558 ฟาร์มกุ้งทะเล จะมีการนำร่องทดสอบในเดือนหน้า 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล และเรือประมง ยังต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยร่วมกับ ILO คาดว่าจะเริ่มนำร่องทดสอบภายในปีนี้ หรือต้นปีหน้า



ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ

ส่วนที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปคือการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ เรือประมง แรงงานประมง และอาชญาบัตรประมง ซึ่งฝ่ายยุโรปค่อนข้างพอใจ เพราะกรมประมงพัฒนาฐานข้อมูล IUU ที่มีอยู่แล้ว ไปผนวกกับฐานข้อมูลของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service : OSS ซึ่งอีก 1-2 เดือนข้างหน้าเราจะทดสอบระบบให้มีความแม่นยำ และทวนสอบข้อมูลให้ชัดเจน กระทั่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ การดำเนินงานนี้ทำร่วมกัน 7 หน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการตรวจร่วม โดยในปีงบประมาณนี้ ได้วางไว้ 456 ครั้ง เริ่มเดือนนี้ถึงกันยายนปีหน้า นอกจากนี้เรายังได้ชี้แจงให้ทางยุโรปทราบเกี่ยวกับการกำหนดให้เรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องมีการติดตั้งระบบติดตามเรือ หรือ VMS และต้องแจ้งการเข้า-ออกจากท่าเรือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สู้ตายเป็นเรื่องการฝึกอบรมการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ให้เกิดการใช้แรงงานบังคับให้กับข้าราชการที่ต้องตรวจใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ผู้ประกอบการเรือประมง และชาวประมง” ดร.วราภรณ์ กล่าว



ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

สำหรับภาคเอกชนอุตสาหกรรมประมงไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ในฐานะประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอชมเชยอย่างยิ่งที่ คสช. เห็นปัญหามีการจัดตั้งคณะ กนร. ทั้งชุดใหญ่ ชุดเล็ก แล้วบูรณาการ 8 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์ โดยพยายามแก้ปัญหาองค์รวมทั้งหมด อาหารทะเลเป็นสินค้าที่โดนโจมตี แต่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าทั้งหมดของประเทศรวมถึงการท่องเที่ยว แต่วันนี้เป็นหน้าที่ที่ภาครัฐ

และเอกชนต้องร่วมกันผลักดันให้เสร็จสิ้น เราดีใจที่รัฐบาลรับช่วงการดำเนินการนี้ต่อจาก คสช. และดีใจอย่างมากที่ข้าราชการประจำรัฐทุกกระทรวง ทุกระดับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมมั่นใจว่าจะไปอีกหนึ่งกรณีศึกษา เป็นต้นแบบในวิธีคิด หากประเทศไทยมีปัญหาที่ต้องร่วมมือกันเป็นทีม” ดร.พจน์ กล่าว./

นี่เป็นเพียงบางส่วนของรายการเท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูย้อนหลังจาก Link ของรายการได้ที่



5 W.ย. 57 <http://www.youtube.com/watch?v=JlcaJ9MzbTY&app=desktop>



6 W.ย. 57 <http://www.youtube.com/watch?v=Fwif2oKmCAY&app=desktop>

ภาครัฐผนึกกำลังเอกชน ชี้แจงยุโรป



ปัญหาแรงงาน ประมงยั่งยืน

คณะผู้แทนไทย ทำความเข้าใจต่อภาครัฐ ผู้ซื้อสินค้าประมง DG Trade DG MARE สීමวลงชยุโรป ที่ ฝรั่งเศสและเบลเยียม เผยประเด็นด้านแรงงานรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ วงกรอบ 5Ps พร้อมมาตรการดำเนินงานทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาวอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง และยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ส่วนประเด็นการค้าที่ยั่งยืน (Sustainability Trade) ยืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญอย่างมาก ภาคส่วนเอกชนประมงไทยย้ำหากพบเรือประมงไม่ปฏิบัติตามกฎแรงงานที่ดีจะระงับการสั่งซื้อทันที ด้านยุโรปชื่นชมไทยที่มีความคืบหน้า และความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างมาก ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานของไทย พร้อมแนะว่าควรทำประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง หาเวทีชี้แจงในความคืบหน้าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 19- 23 ตุลาคม 2557 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาพันธ์ฯ และสมาชิก ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านแรงงาน และด้านอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประมงไทย ที่คูหาของประเทศไทย ในงาน SIAL 2014 หรือ Salon International de l'Agroalimentaire 2014 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก งานดังกล่าวนี้ กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลกให้ความสนใจอย่างคับคั่ง



ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ภาครัฐบาลไทย สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย สภาก่อการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “Thai Seafood : Advancement of Labour and Social Responsibility” ขึ้น ภายในงาน SIAL 2014 โดยมีกระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุนฯ การสัมมนาครั้งสำคัญนี้มีคณะผู้แทนจากภาครัฐของไทยครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ม.ล.ปยุตตฤทธิ สมิตี รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม) พล.ต.อ.เอก อังคนานนท์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายศรีณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวริย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง



และเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับภาคเอกชนอุตสาหกรรมประมงไทย นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนา นนท์ ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้แก่ ดร.ผดิสวร ชำนาญเวช ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ คุณอรุณพันธ์ มาศรังสรรค์ คุณวิบูลย์ สุกครพงษ์กุล และคณะ ร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

ภาครัฐพนักงานกำลัง ๒๒ จากหน้า ๓

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในมาตรการภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านการรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าประมงไทย ตลอดจนสิทธิด้านแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล แก่องค์กรอิสระภาคเอกชน ผู้ซื้อสินค้าประมงรายใหญ่ในยุโรป และสื่อมวลชนที่สนใจ รวมกว่า 80 คน

“รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด ปัจจุบันรัฐบาลได้บรรจุเป็นวาระระดับชาติ และเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการ

การแก้ปัญหาทุกจุดที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการตามแนวทาง 5Ps อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการป้องกัน (Prevention) ด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ด้านการดำเนินคดี (Prosecution) และด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (Partnership)” คณะผู้แทนไทยกล่าว

นอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังเผยถึงมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมประมง เพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย**มาตรการระยะสั้น** ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สุด กล่าวคือการนำแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานมาขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ผ่านศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้ง 86 แห่งทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมง 7 แห่ง ตามจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลในการขึ้นทะเบียนเรือประมง

สำหรับ**มาตรการระยะกลาง** จะมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ Good Labour Practice (GLP) ในอุตสาหกรรมประมงร่วมกับภาคเอกชนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎกระทรวงฉบับที่ 10 ซึ่งจะขยายการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง และการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพื่อเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด

ในส่วน**มาตรการระยะยาว** รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ไม่ที่จะเป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อลดปัญหาแรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาทำงานและกลับประเทศของตนได้ อีกทั้งดำเนินการปรับ/ทบทวนกฎหมายเพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานภาคประมงโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดการตรวจร่วม (Joint Inspection) อย่างเป็นระบบ

และบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจร่วมนี้ประกอบไปด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานในจังหวัด การตรวจนี้ได้มีการจัดทำแผนงานเป็นที่เรียบร้อย และการตรวจจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงสามารถเชื่อถือได้

ส่วนเรือประมงในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงชาวบ้านมีคนทำงานบนเรือ 1-2 คนซึ่งเป็นคนในครอบครัว และกำลังติดตามเรือประมงขนาดกลางที่มีคนทำงาน 8 คนขึ้นไปอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีแรงงานบังคับ ทั้งนี้หากพบว่าฝ่าฝืนใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องจะเร่งจัดการตามกฎหมายทันที

ด้านภาคเอกชนอุตสาหกรรมประมงไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ในฐานะกรรมการสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย และนายกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวเสริมว่า “ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประมงไทยมีวัตถุประสงค์



ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้ที่สนใจ ลงชื่อเข้าฟังการสัมมนาฯ หน้าห้อง



ผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ความสนใจในเนื้อหาและมาตรการสร้างความเชื่อมั่นของไทยอย่างมาก



การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

ภาคีรัฐฝึกกำลัง ๘ จากหน้า ๕

ภาพบรรยากาศระหว่างคณะผู้แทนไทยเข้าพบเพื่อทำ
ความเข้าใจกับ DG Trade และ DG MARE ใน
มาตรการดำเนินงานด้านแรงงาน และอื่น ๆ ซึ่งได้
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย



ตลอดจนพันธกิจที่ชัดเจน และได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี
ต่อแรงงานให้ถูกต้องเป็นธรรมตามกฎหมายไทยและระหว่างประเทศ การดูแล
สภาพการทำงานรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานในอุตสาหกรรม ประมง และอุตสาหกรรม
ประมงต่อเนื่อง ที่สำคัญเราพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐของไทยอย่างเต็มกำลัง
ในทุกมิติ เพื่อแก้ไขและหยุดยั้งปัญหาด้านแรงงาน ตลอดจนทำให้การค้าด้าน
ประมงเกิดความยั่งยืนในอนาคตอันใกล้”

หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐ-เอกชน ได้เดินทางต่อไปยัง
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อเข้าพบและหารือกับ
คณะกรรมการยุโรปด้านการค้า (DG Trade) คณะกรรมการยุโรปด้านกิจการ
ทางทะเลและประมง (DG MARE) ในที่นี้คณะผู้แทนไทยได้อธิบายกรอบการ
ดำเนินงานและมาตรการดังกล่าวโดยละเอียดอีกครั้ง

นอกจากประเด็นด้านแรงงานแล้ว คณะผู้แทนไทยยังชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่อง
การค้าที่ยั่งยืนว่า “ไทยให้ความสำคัญต่อการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปอย่าง
มาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการค้าที่ยั่งยืน (Sustainability Trade) แต่
กระบวนการเจรจาได้หยุดชะงักลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่าน
มา แต่ถึงกระนั้นฝ่ายไทยยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และสินค้า
ประมงอย่างต่อเนื่อง”

ด้านสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย กล่าวเสริมว่า “หากพบเรือประมงส่งปลา
รายใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของแรงงานให้ถูกต้อง จะระงับการสั่งซื้อจากเรือลำนั้น
ทันที นอกจากนี้หากสมาชิกของสมาพันธ์ รายใด ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
กฎหมาย จะต้องพ้นสมาชิกภาพจากสมาพันธ์ เช่นกัน และขอความร่วมมือทาง
NGO แจ้งเบาะแสเรื่องแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยมา ที่สมาพันธ์
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีความรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ทางด้านยุโรปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างชื่นชมไทยที่มีความคืบหน้าอย่างมากในการดำเนินงาน เห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะ
เชิงบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาตรการและแผนงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้บริโภคยุโรปมีความ
คาดหวังในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยการผลิตที่เป็นแรงงานด้วย ทางยุโรปจึงพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายชี้แนะว่าควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า
ต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจจะดำเนินการคู่ขนานกับการจัดสัมมนาหรือการหารือในเวทีต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าประมงไทยในเวทีการค้าโลกให้ดียิ่งขึ้น ส่วนยุโรปจะยังคงให้ความสำคัญและติดตามอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป

นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ภาครัฐบาลไทยฝึกกำลังทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ
จริงในการร่วมกันขจัด ยับยั้ง แก้ไขปัญหาด้านแรงงานประมงในทุกมิติ เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการ
ถูกกล่าวหา และ ไม่ปรากฏการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมอีก ตลอดจนมีความยั่งยืนด้านการค้าในอนาคตอันใกล้./

กองบรรณาธิการ Labour News

ที่ปรึกษาเกียรติยศ

- ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
- ดร.ผณิตพร ชำนาญเวช
- คุณอาทร พิบูลธนพัฒนา
- คุณกัญญภักดิ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์
- คุณอรุณพันธ์ มาตังศรี
- คุณเป็ยวงศ์ ศรีแสงนาม
- ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์
- คุณณัฐ อ่อนศรี

- ดร.สมศักดิ์ ปณีตชัย
- คุณกานดา ไกรขจรกิตติ
- คุณภูเบศ จันทนิมิต
- คุณวิริยะ ศิริเอกชัยวัฒน์
- คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตระกูล
- คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
- คุณวิบูลย์ สุภครพษ์กุล

ที่ปรึกษา

- คุณประพันธ์ สิมะสันติ
- คุณณิชากร อุมารี
- คุณวัชรารัตน์ ชมดง

บรรณาธิการบริหาร

- คุณตาบัสตีพย์ แสงแก้ว

ทีมบรรณาธิการ

- คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ์
- คุณนารีรัตน์ จันทร์ทอง
- คุณพวิพัฒน์ จาตุไชยสิทธิ์
- คุณธนัญญา ตั้งจินตนา
- คุณอริชชาตา ศุกกิจ
- คุณสิริพร กองนาถ
- คุณสรุญา น่วมพิพัฒน์
- คุณปัทมา ศรีเที่ยงตรง
- คุณฐณัษชัยพร ผาเวช



บารัค ตัดสินใจไม่คว่ำบาตรไทย

หลังถูกลดอยู่กลุ่ม 3 ใน TIP Report



สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศตัดสินใจไม่กำหนดบทลงโทษด้วยการคว่ำบาตรไทยและมาเลเซีย หลังจากทั้ง 2 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกลดไปอยู่ระดับกลุ่ม 3 (Tier 3) ในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2557 (TIP Report) จากการประเมินผลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ

นายลูอิส ซีเดบาก้า เอกอัครราชทูตประจำสำนักงานเฟ้ระวังและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ยอมรับว่า ไทยมีความพยายามที่ดีในการจัดการการค้ามนุษย์ แต่ยังไม่เพียงพอในแง่ของผลลัพธ์ คือ แม้จับกุมผู้กระทำผิดก็ไม่อาจดำเนินคดีสาวไปถึงต้นตอรวมถึงมีการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมเท่าเทียม อีกทั้งปัญหาหลักของไทย คือการปฏิรูประบบกฎหมาย และความโปร่งใสในการสอบสวนดำเนินคดี

ด้านฝ่ายไทย นายรัศมี ซาลันท์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า กระทรวงการต่างประเทศ รู้สึกยินดีกับการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ตระหนักถึงความตั้งใจของฝ่ายไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงยินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและทุกประเทศในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวปานจิตต์ พิศวง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่ใช้มาตรการคว่ำบาตรไทย จะเป็นผลดี เพราะทำให้ลดความกังวลผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นลงไปได้ จากนั้นไปจะต้องเดินหน้าให้ข้อมูลสหรัฐฯ เพื่อให้รายงานปีหน้าไทยจะออกจากบัญชีกลุ่ม 3

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานไทย ขณะนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานของประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหา ก่อนที่จะยื่นให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ พิจารณาในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาปลดไทยออกจากกลุ่ม 3 ในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2558 ในเดือนมิถุนายน 2558

นอกจากไทยและมาเลเซียแล้ว สหรัฐฯ ยังละเว้นการใช้มาตรการคว่ำบาตรอีกหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย อุซเบกิสถาน และเยเมน./

ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, sanook.com และ MThai.com

แนะนำคณะทำงานสมาพันธ์ฯ

เมื่อฉบับที่แล้ว **Labour News** แนะนำคณะกรรมการสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยไป มาฉบับนี้ขออนุญาตแนะนำคณะทำงานสมาพันธ์ฯ ที่ทำงานเชิงรุกสอดประสานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมประมงไทย



คุณประพันธ์ สิมะสันติ,
คุณวัชรารวรรณ์ ชมตง



คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ์



คุณเป็ทมา ศรีเที่ยงตรง



คุณชนิกานต์ ธนพิทักษ์



คุณณภัทร สาประเสริฐ



คุณณิชากร อุมารี



คุณสุพัตรา รวีไพโรจน์



คุณพรพจน์ งามวิริยะธรรม



คุณดาบส์ทิพย์ แสงแก้ว

แต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีคำสั่งแต่งตั้ง/โยกย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี **Labour News**

ได้สำรวจเฉพาะตำแหน่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ซึ่งมีทั้งรับตำแหน่งใหม่ แทนท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ และเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่รับผิดชอบ โดยยังคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

เริ่มจาก **กระทรวงแรงงาน** ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหา มีดังนี้



นายนคร ศิลปอาชา
รับตำแหน่ง : ปลัดกระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งเดิม : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



นางสาวพรณี ศรียุทธศักดิ์
รับตำแหน่ง : รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งเดิม : ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน



ม.ล.ปณทริก สมิติ
รับตำแหน่ง : อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตำแหน่งเดิม : รองปลัดกระทรวงแรงงาน



นายอารักษ์ พรหมณี
รับตำแหน่ง : รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งเดิม : ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน



นายสุเมธ มโหสถ
รับตำแหน่ง : อธิบดีกรมการจัดหางาน
ตำแหน่งเดิม : รองปลัดกระทรวงแรงงาน



นางปราณิน มุตตาหารัช
รับตำแหน่ง : เลขาธิการ
สนง.ประกันสังคม
ตำแหน่งเดิม : รองปลัดกระทรวงแรงงาน



นายพิรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
รับตำแหน่ง : อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
ตำแหน่งเดิม : รองปลัดกระทรวงแรงงาน

มาต่อกันที่ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ในตำแหน่งอธิบดีกรมประมง แทนท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนี้มีส่วนสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และการประมง



ดร.จุมพล สงวนสิน
รับตำแหน่ง : อธิบดีกรมประมง
ตำแหน่งเดิม : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

และสุดท้าย **กระทรวงยุติธรรม** สำคัญมากในการติดตาม และดำเนินคดีต่าง ๆ



พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
รับตำแหน่ง : ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งเดิม : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ



นางสุวนา สุวรรณจุฑา
รับตำแหน่ง : อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตำแหน่งเดิม : รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

สมาพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง สำหรับตำแหน่งใหม่ของทุกท่าน และขอส่งกำลังใจให้ท่านและข้าราชการในสังกัดท่านทุกคน ปฏิบัติภารกิจใจจดใจจ่อ เพื่อประเทศชาติ ขอให้สำเร็จตามที่มุ่งหวังและตั้งใจ สมาพันธ์ฯ พร้อมร่วมดำเนินงานกับทุกท่านอย่างเต็มที่ กำลังเพื่อขจัดปัญหาด้านแรงงานประมง และมีความยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมงไทย สำหรับประวัติการทำงานของแต่ละท่านนั้น โปรดติดตาม **Labour News** ในฉบับต่อไป./

2 ฟรีเซนเตอร์กิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ

เมื่อฉบับที่แล้ว **Labour News** แนะนำฟรีเซนเตอร์กิตติมศักดิ์ท่านแรกของสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยไปมาถึงฉบับนี้ พบกับ 2 ท่านที่เป็นกำลังหลักในคณะผู้แทนไทย/ทีมไทยแลนด์ ท่านแรกหม่อมหลวงปิ่นตริภักดิ์ สมิตี รองปลัดกระทรวงแรงงาน (ในขณะนั้น) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาพร้อมกับท่านทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

สมาพันธ์ฯ ต้องขอขอบพระคุณทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติกับทางสมาพันธ์ฯ และในครั้งนี้น่าจะมาพร้อมกับประโยคเด็ดโดนใจ ที่มาร่วมกันรณรงค์การใช้แรงงานที่ถูกต้องเป็นธรรม ลองไปดูกันว่าท่านทั้ง 2 เห็นอย่างไร./

“กระทรวงแรงงาน ... เชื่อมมั่นในแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP) ขอเชิญชวนให้เราเป็นหนึ่งในขบวนการจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หยุดยั้งการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่มาตรฐานแรงงานในระดับสากล”



ม.ล.ปิ่นตริภักดิ์ สมิตี
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

“ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ทั้งในมิติการป้องกัน และการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการจัดการกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนยิ่ง ทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องเดินหน้าในการแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับจะหมดสิ้นไปจากประเทศไทย”



นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้



CSR Parade

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

31 ต.ค. 57 - สมาคมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ อยุธยา และเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด พร้อมด้วยจิตอาสา และภาคประชาสังคม

บริเวณใกล้เคียง ร่วมปลูกป่าชายเลนกว่า 2,000 ต้น ณ ม.6 ต.แก่ง อ.เมือง จ. อยุธยา เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีคุณวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณณฤมล จริยะภูมิ คุณไพรัตน์ ตั้งแต่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งกะเจ็ด และคุณสงวนศักดิ์ อัศวรินทร์ชัย นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นประธาน./



สำหรับคอลัมภ์นี้จะรวบรวมแล้วมาบอกเล่าถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมด้านแรงงาน หรืออื่น ๆ ของสมาชิกในสมาพันธ์ฯ ซึ่งแต่ละสมาชิกก็มีกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งและหลากหลาย ฉบับนี้ขอประเดิมกันด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมของ 2 สมาชิก ไปชมกันเลยว่ากิจกรรมดี ๆ อะไรบ้าง แล้วฉบับหน้ามาชมกันต่อนะ...

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซีพีเอฟ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลปากน้ำประแส และเครือข่ายภาคประชาสังคม



เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน บัง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ ต.ปากน้ำประแส อ.แก่ง จ.ระยอง โดยก่อนหน้าที่จะเปิดศูนย์ฯ ซีพีเอฟได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานเดินชมป่าชายเลน หรือ Board Walk และสื่อสำหรับให้ความรู้ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ร่วมกับผู้บริหารซีพีเอฟ./

STOP

• Child Labour
• Forced Labour
• Human Trafficking

Labour News

ขอบคุณสำหรับการติดตาม

...พบกันอีกครั้งฉบับหน้า...

STOP

- Child Labour
- Forced Labour
- Human Trafficking